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Fjöldi svara 

  

 

 

  

Leikskóli Svör
Arnarberg 43
Álfaberg 33
Álfasteinn 35
Bjarkalundur 44
Hlíðarberg 52
Hlíðarendi 42
Hörðuvellir 36
Hraunvallaleikskóli 40
Hvammur 80
Norðurberg 40
Tjarnarás 17
Smáralundur 30
Stekkjarás 77
Tjarnarás 26
Vesturkot 35
Víðivellir 56
Merkja ekki við leikskóla 3

Hafnarfjörður 689
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Viðhorf gagnvart eftirfarandi fyrirkomulagi: Leikskólinn lokaður milli 
jóla og nýárs og gjöld fyrir þá daga felld niður. 

Mjög neikvæð(ur) Frekar neikvæð(ur) Hvorki né Frekar jákvæð(ur) Mjög jákvæðu(r)
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Viðhorf gagnvart eftirfarandi fyrirkomulagi: Gjald fellt niður BARA ef 
barn er í fríi alla daga milli jóla og nýárs. 

Mjög neikvæð(ur) Frekar neikvæð(ur) Hvorki né Frekar jákvæð(ur) Mjög jákvæðu(r)
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Viðhorf gagnvart eftirfarandi fyrirkomulagi: Gjald fellt niður fyrir þá 
daga (einn eða fleiri) sem barnið er í fríi milli jóla og nýárs. 

Mjög neikvæð(ur) Frekar neikvæð(ur) Hvorki né Frekar jákvæð(ur) Mjög jákvæðu(r)



      Hafnarfjörður: Viðhorf til starfsemi leikskóla milli jóla og nýárs 

 

8 

 

 

 

19%

34%

32%

17%

31%

17%

25%

16%

29%

25%

19%

24%

32%

21%

11%

37%

50%

25%

26%

16%

6%

29%

24%

14%

19%

19%

22%

20%

38%

14%

19%

17%

17%

21%

20%

44%

31%

32%

26%

33%

50%

36%

41%

37%

40%

38%

34%

29%

46%

49%

33%

50%

37%

2%

16%

12%

7%

6%

7%

6%

11%

6%

5%

14%

12%

4%

11%

4%

0%

8%

9%

3%

18%

21%

6%

12%

14%

14%

6%

10%

6%

14%

8%

13%

11%

6%

10%

Arnarberg

Álfaberg

Álfasteinn

Bjarkalundur

Hlíðarberg

Hlíðarendi

Hörðuvel lir

Hraunvallaleikskóli

Hvammur

Norðurberg

Tjarnarás

Smáralundur

Stekkjarás

Tjarnarás

Vesturkot

Víðivellir

Merkja ekk i við leikskóla

Hafnarfjörður

Viðhorf gagnvart eftirfarandi fyrirkomulagi: Leikskólinn opinn eins og 
aðra virka daga og gjöld EKKI felld niður. 

Mjög neikvæð(ur) Frekar neikvæð(ur) Hvorki né Frekar jákvæð(ur) Mjög jákvæðu(r)



      Hafnarfjörður: Viðhorf til starfsemi leikskóla milli jóla og nýárs 

 

9 

 

 
Er eitthvað annað sem þú vilt taka fram varðandi starfsemi leikskóla milli jóla og nýárs? 

 

• - Sendur var tölvupóstur á okkur foreldra í október og þá áttum við að svara því hvort barnið yrði milli jóla og 
nýárs. Það er alltof snemmt, mætti ekki vera fyrr en í lok nóvember því aðstæður geta verið alls konar og 
margir geta ekki svarað svona snemma 

• :) 
• a) Varðandi sp. 3 þá hafði annar forráðamaður aðeins tök á að vera í fríi með barninu að hluta báða dagana 

og fengum við aðstoð frá fjölskyldu til að láta það ganga upp.  b) mér finnst persónulega að leikskólinn eigi 
ekki að beita þrýstingi á að foreldrar hafi börnin í fríi milli jóla og nýárs - aðstæður fólks eru mismunandi og 
ekki endilega vilji foreldra að senda börnin milli jóla og nýárs en gera það af nauðsyn.  c) ég skil vel að 
könnunin sé gerð með hæfilegum fyrirvara. en raunin á sumum vinnustöðum er hins vegar sú að það liggur 
ekki endilega fyrir hvort hægt sé að gefa starfsfólki frí. stundum liggur það ekki fyrir fyrr en í desember 
o.s.frv. 

• Að gefa okkur færi á að velja hvort barnið yrði á leikskólanum eða ekki var mjög flott framlag.  Að fara svo 
ekki eftir því eru hinsvegar mjög léleg vinnubrögð því leikskólastýran ákvað svo bara að hafa lokað. Mjög 
léleg vinnubrögð. 

• Æði að gjaldið se felt niður ef barnið er i frii 
• Allt val er gott.  
• Alltaf fundist, starfsmenn leikskóla reyna að ýta börnunum í frí , oft með rökunum að það verða svo fá börn 

kanski 1til 2 á þessari deild. Mín tilfinnig er að kennarar/leiðbeinendur séu að reyna að þvinga sem flesta í frí 
til að fá sjálfir frí  

• Ánægð með framtakið og vona að fleiri verði sett að stað til að koma til móts við starfsfólkið með það að 
markmiði að halda góðu fólki og laða fleiri að.  

• auðvitað er mikilvægt að börnin fá líka frí frá áreiti sem er í leikskóla. heila þroski barna á leikskôla aldri er 
bara ekki gerður fyrir svona mikið áreiti og því mikilvægt að börnin fá líka frí það gleymist oft. En ég skil samt 
að sumir foreldrar hafa bara alls ekki tök á þvî og verða að vinna og þá er mikilvægt að hægt sé að komast til 
móts við þau. 

• Bara flott að bjóða uppá þennan valkost, en mikilvægt að hafa valið því það er ekki alltaf hægt að fá frí milli 
jóla og nýárs  

• Barnið hafði það gott í jólafríinu en finnst mjög gaman í leikskólanum og var ánægt með fá að hitta vini sína 
þessa daga. 

• Ef það er lokað milli jóla og nýjárs (og foreldrar eru þá í fríi með börnunum), þá er mjög óhentugt að það sé 
skipulagsdagur 2.jan þegar foreldrar eiga að mæta í vinnu. 

• Ég er almennt jákvæð fyrir þessu á meðan gjald er fellt niður dagana sem leikskólinn er lokaður Bestu þakkir 
• ég er mjög ánægð með þetta framtak, síðastliðin jól voru fyrstu jólin sem við höfum haft tækifæri á að hafa 

börnin okkar heima þessa virku daga á milli jóla og nýárs. Ég fagna allri þjónustu sem fjölskyldum er veitt á 
virkum dögum - allan ársins hring.  Það getur verið mjög erfitt að fá frí alla daga sem börn eru í fríi umfram 
rauða daga, þá á ég til dæmis við þá daga sem leikskólar eru í sumarfríi eða skipulagsdaga.   

• Ég er mjög ánægður með starf Hraunvallarleikskóla. Þar sem ég hef tök á því að vera í fríi er mér eiginlega 
sama hvort leikskólinn sé opinn eða lokaður eða hvort ég borgi eða ekki. En ef ég þyrfti að vinna og ætti 
engan að til að sjá um barnið mitt væri mjög mikilvægt að leikskólinn væri opinn. Einfaldast væri að hafa 
þetta eins og þetta væri gert, foreldrar láta vita ef börnin koma í leikskólann. Þetta með að fella niður gjöld er 
eitthvað sem þið ættuð að taka út, foreldrar borga fyrir desembermánuð og svo láta þeir vita ef börn koma 
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milli jóla og nýárs. Mér finnst allavega ekkert óeðlilegt að borga fullan mánuð þó svo barnið mitt mæti ekki 
nokkra daga vegna þess að það er mín ákvörðun. 

• Ég er mjög hlynnt því að börn fái gott jólafrí með foreldrum sínum. Okkar heimili hefur tök á því. 
• ég hafði skráð dóttur mína allveg í frí. Svo langaði hana að fara í leikskólan, en þá mátti hún ekki koma og 

varð mjög sár. Það hefði verið fínt að hafa einhver milliveg. Ég hefði allveg borgað fyrir þann dag hefði verið 
hægt að bæta honum við næsta seðil.  

• Ég held að með því að loka alveg og gefa ekki kost á vistun sé verið að gera foreldrum erfiðara fyrir sem hafa 
ekki bakland eða aðstoð og þurfa að mæta til vinnu. Aðstæður í atvinnu geta verið breytilegar. Ein jólin gætu 
foreldrar kannski verið í fríi en önnur ekki og þà er gott að eiga þann möguleika að fá vistun fyrir börn sín. 

• Ég myndi gjarnan vilja skoða sumarfríið frekar heldur en jólin.  
• Ég myndi hafa áhyggjur af "social desirability bias" í þessari könnun þar sem viðfangsefnið er svo gegnsýrt af 

umræðu um hvað sé æskilegt fyrir barnið.  Stöðug umræða sem gengur út á það að börn séu of mikið á 
leikskólum og það stappi við að það ógni högum þeirra og heilsu á einhvern hátt. Framkvæmdin hjá 
Hafnarfjarðarbæ síðustu jól virkaði því beinlínis þvingandi gagnvart foreldrum sem vinna á almennum 
vinnumarkaði og geta ekki leyft sér að taka auka frí á milli jóla og nýars til viðbótar við alla orlofsdagana sem 
klippast nú þegar af sumarleyfinu vegna fjölda skipulagsdaga og ósamþættra vetrarfría í leik- og 
grunnskólum.   Persónulega skiptir það mig engu máli fjárhagslega hvort gjöld eru felld niður einhverja 2-3 
daga og mér finnst það eiginlega bara til að bæta gráu ofan á svart að gefa þeim hópi sem getur tekið sér frí 
afslátt á meðan hinir ( sem má gera ráð fyrir að séu í störfum sem ekki eru hátekjustörf) þurfa að mæta í sína 
vinnu. Framkvæmdin er heilt yfir því bara vond eins og hún var praktíseruð síðast og andfélagsleg.   Reynslan 
er sú að það eru margir foreldrar sem velja að taka frí um jólin og vera með börnunum sínum. Það er bara 
frábært og leikskólarnir eru vanir því að aðlaga mönnun í samræmi við það, gefa starfsfólkinu viðbótarfrí og 
skiptast á að taka þessar vaktir. Látum bara staðar numið þar og virðum aðstæður hinna sem ekki hafa 
þennan kost til að velja, takið frekar á móti þeim börnum opnum örmum þessa daga og bíðið þar til að 
vinnumarkaðurinn hefur náð saman um að gefa öllum frí á milli jóla og nýárs áður en sú stefna er innleidd í 
þjónustu hins opinbera gagnvart litlum börnum.     

• Ég myndi vilja að dagarnir milli jóla og nýárs væru nýttir sem starfsdagar leikskólans. Þannig að skólinn væri 
lokaður börnum en ekki væri um að ræða frítöku foreldra sem kæmi tilviðbótar starfsdögum og 
skipulagsdögum. T.d. var  svolítið mikið að vera heima með barninu milli jóla og nýárs og þurfa svo að vera 
líka heima 2. Janúar út af skipulagsdegi. Þá er sumarfrísréttur foreldra fljótur að fara. Tel líka að gjald ætti að 
falla niður (líkt og var) fyrir þá daga sem fólk er með börnin heima allavega þegar leikskólinn er að biðja fólk 
um að halda börnunum heima. Það er annað ef það er ákvörðun foreldrisins en ekki að beiðni leikskólans  

• Ég og maðurinn minn erum í þannig vinnu að við erum í fríi milli jóla og nýár og börnin líka, hvort sem gjald 
fyrir þá daga er fellt niður eða ekki. Ef hins vegar að ég hefði ekki tök á að vera í fríi og þyrfti að senda barnið í 
leikskólann þætti mér þetta erfitt, að það.væru nánast allir í fríi nema mitt barn. Það kom email frá okkar 
leikskóla að einungis yrðu 6 börn á leikskólanum á þessum tíma, fannst það óþarfa upplýsingar til allra.... 

• Ég var heima með barninu vegna veikinda. Hefði annars farið í vinnu og fynnst sanngjarnt að hafa samt 
borgað. 

• Ég var mjög ánægð með fyrirkomulagið sem var haft seinustu jól 
• Ég veit að það voru mjög mörg börn í fríi á leikskólanum hjá syni mínum (Norðurberg) og ég fann að hann 

þurfti algjörlega á þessu fríi að halda í rólegheitum heima eins og foreldrarnir eftir jólastressið! Mjög sátt að 
fá gjaldið fellt niður þar sem systir hans var einnig i jólafríi í skólanum og kom ekki annað til greina en að 
hann yrði heima.  

• Eins og tekið er fram eru dagar milli jóla og nýárs breytilegir alveg eins og vinnan mín, ég er í vaktarvinnu og 
því kom það sér vel að geta skrað barnið i frii þvi eg var akkurat lika i frii þessa daga en það er alls ekki alltaf 
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svoleiðis og þvi finnst mer ekki gott ef leikskolinn væri lokaður allan timann heldur finnst mer fint 
fyrirkomulag að borga fyrir þa daga sem barnið er en ekki borga ef barnið getur verið i frii. 

• Er kennari sjálf og barnið því alltaf í fríi dagana á milli jóla og nýárs. Þeir sem eru í vinnu þessa daga þurfa 
auðvitað á leikskólanum að halda. 

• Er mjög ánægð með þetta fyrirkomulag hjá Hafnarfjarðarbæ 
• Erfitt fyrir fólk í vaktavinnu að ákveða með löngum fyrirvara hvort barnið geti verið í fríi eða ekki ef 

vaktarplanið frá atvinnurekanda liggur ekki fyrir.  
• Fannst foreldrar ,,neyddir" til að setja börnin í frí með því að bjóða niðurfellingu og hversu fáir dagar það 

voru. Margir foreldrar í þannig vinnu að ekki er hægt að taka frí en fannst óþægilegt að hafa barnið í 
leiksskólanum þegar allir voru hvattir til að hafa þau í frí.  Skrítið fyrirkomulag. Gamla var betra þegar 
foreldrar skráðu börnin í frí - en það værir sniðugt að bjóða þeim niðurfellingu.  

• Fannst þetta fínt hvatakerfi til þess að börnin fá betra frí út úr jólafríinu og líka fyrir leikskólakennarana. 
Desember er mikill álagstími fyrir börnin.  

• Fannst þetta frábært fyrirkomulag, þó ég sé á því að þessa daga eigi að vera lokað í leikskólum bæjarinns líkt 
og grunnskólarbæjarinns. Flestir dagforeldrar bæjarinns eru með lokað einnig þessa daga hjá sér og því finnst 
mér að megi bara alveg hafa lokað í leikskólunum. Leikskólabörn hafa gott af því að fá frí líkt og önnur börn. 
Ef við tökum ákvörðunum um að leikskólarnir séu lokaðir getur atvinnulífið ekki annað en að taka tillit til 
þess.  

• Fannst þetta fyrirkomulag mjög þvingandi  mér fannst ég þurfa að hafa barnið í fríi og ekki fæ ég frí í vinnu 
• Fannst þetta gott skipulag þetta árið. Við foreldrarnir gátum tekið frí og því verið heima með barnið en 

mikilvægt að hafa leikskólann áfram opinn milli jóla og nýárs þar sem margar fjölskyldur eiga ekki þann 
möguleika að vera í fríi. - Enda svakalega margir frídagar hjá skólabörnum í Hafnarfirði - sérstaklega eftir 
þessa furðulegu ákvörðun að hafa ekki skipulagsdaga leikskóla og skóla samrýmda. Svo eru töluvert margir 
sumar/jóla/vetrar/páskafrídagar sem atvinnumarkaðurinn tekur ekki tillit til 

• Finnst ekki við hæfi að biðja foreldra um að setja þessar upplýsingar fram í eyðublaði á vegum Google Forms, 
frekar mætti nota "mínar síður" sveitarfélagsins eða Karellen. 

• Finnst gott að hafa val um að hafa barnið í fríi ef maður hefur tök á því en lekskólinn sé þó opin fyrir þa sem 
þurfa 

• Finnst mikilvaegt ad leikskolinn se opinn fyrir tha foreldra sem ekki hafa tok a thvi ad vera heima med bornin 
sin thessa daga. Ef leikskolinn vaeri alveg lokadur thessa daga gaetu margir lent i vandraedum tho svo ad vid  
gatum verid heima thessa daga. Finnst jakvaett ad fella nidur gjold fyrir tha daga sem ekki eru nyttir.  

• Finnst öll börn hafa gott af þessu fríi, fljótt framtak 
• Finnst sjálfsagt að starfsfólk leikskólans fái jólafrí þessa daga ef mögulegt er.  Myndi greiða þessa daga en 

hafa barnið mitt samt í fríi ef til þess kæmi.  
• Finnst vera setja pressu a foreldra með þvi að vera i frii, það eiga ekki allir frídaga til að vera heima þvi miður 

og eru með moral að geta ekki tekið þessa fridaga heima með barni. 
• Finnst þetta algjörlega skref í rétta átt að fella niður gjöld þá daga sem barnið kemur ekki á milli jóla og nýárs. 

Vil ekki sjá leikskólann lokaðan þar sem ekki allir eru í þeirri stöðu að geta verið í fríi frá vinnu. Við teljum það 
mikil forréttindi að getað unnið af okkur eða tekið kvöldvaktir þessa daga og þar með gefið barninu okkar frí ( 
þó þykir honum skemmtilegra í leikskólanum en heima) en ástæðan fyrir því að við skráðum okkar barn í frí 
var að  a) við höfðum tök á því  b) við vitum að börnin hafa gott af fríi  c) við vildum gefa starfsfólkinu kost á 
að fá smá auka jólafrí enda er starf á leikskóla oft afar vanmetið!   

• Finnst þetta góð nýjung og mætti ganga alla leið og leyfa starfsfólki líka að fá frí.  



      Hafnarfjörður: Viðhorf til starfsemi leikskóla milli jóla og nýárs 

 

12 

 

• Fljótt fyrirkomulag en alls ekki í biði að loka leikskólanum því það eru ekki allir foreldrar sem hafa tök á að 
vera í fríi þessa daga. Frekar sameina deildir-leikskóla þessa dagana og passa að amk einn starfsmaður frá 
hverjum leikskóla fylgi börnunum ef um sameiningu sé að ræða.   Annað tengt og ótengt - það sama ætti að 
gera varðandi sumarfrí ef við ætlum að vera fjölskylduvænn bær því það geta ekki allir vinnuveitendur gefið 
öllum foreldrum frí 10 júlí - 7 ágúst. Ekki fjölskylduvænt að fjölskyldan geti kannski ekki verið saman í fríi. 

• Flott en finnst eins og fólk sem nýtir sér þetta ekki eigi ekki að borga fyrir þá daga en aðrir sem að nýta sér þá 
myndu borga gjald fyrir það 

• Flott fyrirkomulag sem hentaði því miður ekki fyrir vaktarvinnu fólk eins og okkur.  En flott að geta haft 
valmöguleika á að vera með barninu heima eða senda það á leikskóla ef foreldrar ná ekki að fá frí í vinnu 
þessa daga.  

• Frábært að börnin fái gott jólafrí eins og er í grunnskólum og starfsmenn líka! Áfram þið. 
• Frábært framtak  
• Frábært fyrirkomulag. Börnin þurfa frí eins og fullorðnir.. 
• Fyrirvarinn var of langur, eg hafði ekki tök á því að gefa svar svona snemma. Eg hefði ekki getað svarað fyrr 

en um miðjann Desember. 
• Geri ráð fyrir að allir sem tök hafi á að taka sér frí með börnum sínum geri það og þess vegna fannst mér 

þetta fyrirkomulag gott. Um leið og þeir sem ekki eiga kost á fríi fá líka þjónustu.  
• Gjald fyrir 1-2 daga skiptir ekki máli fyrir greiðslu. Bezt væri að hafa opið og ef fólk vill vera í fríi þá er það í 

fríi.  Þetta verður óþarflega flókið að bóka 2 daga í frí til að sleppa við 2-3þús krónur. Hinsvegar má gera 
könnun til að takast á við ofmönnun á þessum dögum.  Taka má dæmi að ef ég er með áskrift að 
morgunblaðinu þá segi ég ekki upp áskriftinni eða óska eftir niðurfellingu ef ég les ekki blaðið í 2-5 daga. 

• Góð hugmynd að hvetja mann til að taka frí enda líklegt að það séu t.d. skólabörn heima milli jóla og nýárs 
hvort eð er hjá barnafjölskyldum. Niðurfelling gjalda er bónus en ekki endilega drifkraftur hjá manni. Er ekki 
sammála að loka alveg þar sem það kemur verst niður á þeim sem þurfa mest á því að halda, t.d. fólk í 
störfum með lítinn sveigjanleika á vinnutíma. Og það stendur misjafnlega á með fjölda frídaga milli jóla og 
nýárs. 2018 þurfti maður bara að taka tveggja daga frí.  

• Gott að hafa val eins og var síðast. 
• Gott að hafa val, það geta ekki allir fengið frí milli jóla og nýárs 
• Gott mál svo framarlega að ekki verði farið í að færa börn á milli leikskóla á þessum dögum.  
• Hafa bara lokað og allir saman í jólafríi :) 
• Hafa það val hvort þú viljir frí eða ekki. Ekki geta allir verið í fríi. 
• Hafa þarf i huga að ekki eru allir foreldrar i þeirri stöðu að geta tekið frí milli jola og nyars. Starfsdagar yfir 

arið og sumarfri er þegar erfitt að "dekka" og þvi bagalegt ef leikskolar yrðu lokaðir (nema það myndi þa 
dragast fra fjölda starfsdaga yfir arið).   

• Hefði mátt hafa þessa möguleika í fleiri ár, ekki bara síðast liðið ár.  
• I can see it would be very useful for working parents but as I am a teacher I will usually have this time off 

anyway. 
• I think it is very nice if parents can choose whether their children attend preschool between Christmas and 

new year and if the fees are cancelled during this period if the child does not attend preschool is great help 
to parents. 

• Is important that the school is open on this dates since is not possible for all parents to be off on those days.   
This issue also should be discussed with parents when it comes to summer holidays, as not everyone is able 
to get vacations on the same month.  
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• Jákvætt að bjóða upp á þetta, en hafa ber í huga að það geta ekki allir foreldrar tekið frí þessa daga. Ef það er 
hægt að fella niður gjöld þegar börnin eru frá leikskóla í fleiri en x daga þá væri einnig flott ágætt að það væri 
í boði þegar það hentar hverri fjölskyldu.  

• Jólin í ár voru þannig að fyrirtækin sem við störfum hjá gáfu annan daginn í jólafrí og þetta árið höfðum við 
tök á að taka hinn daginn frí. Það er ekki víst að það verði hægt að gera það alltaf, sérstaklega ef það eru 4 
virkir dagar milli jóla og nýárs. Svona þarf því að endurskoða hvert ár.  Ég er hlynnt því að foreldrar geti valið 
sjálfir (og látið þá vita með góðum fyrirvara) hvort börnin þeirra verði á leikskola milli jóla og nýárs og fá þá 
fellt niður gjald ef þau kjósa og geta að haft barnið heima. En þetta verður að vera val því ekki er hægt að 
gefa sér að atvinnuveitendur verði jafn gjafmildir á frídaga á næstu árum. 

• Lækkunin ekki slík að það hafi áhrif á ákvarðanatöku um frí.  
• Leikskólinn á að vera litaður milli jóla og nýárs börn þurfa líka að fá að vera í fríi frá sinni vinnu 
• Leikskólinn má alls ekki gleyma því, að hann er í þjónustuhlutverki! Þó þetta eigi að heita fyrsta skólastigið, þá 

er ekki skylda að vera með börn á leikskóla, og það er bara staðreynd að langflest börn eru á leikskóla á 
meðan foreldrarnir eru í vinnu en ekki fyrir skólastigið.  Hef miklar áhyggjur af þessu fyrirkomulagi sem var 
um síðustu jól að þetta sé fyrsta skrefið að því að loka leikskólanum milli jóla og nýárs.  Nógu margir frídagar 
eru, 4ra vikna lokun sem hentar mis illa (ég hef t.d. ekki getað tekið nema 2 vikur af leikskólalokuninni í frí í 
nokkur ár), byrjað í miðri viku, sem er bara til að fríið nýtist foreldrum enn verr og svo skipulagsdagar sem eru 
ekki nema að hluta samræmdir við grunnskólann.  

• Leikskólinn var opinn en skólastjórinn ákvað að láta starfsfólki í frí og var EIN með börnunum. Auk þess var 
enginn heitan matur í boði á þessum dögum. Ég hafði áhyggjur um öryggi og vélindu barnanna mína með 
aðeins einum starfsmanni á svæði og á þessum forsendum sendi ég börnin ekki í leikskólan milli jóla og nýárs. 
Ég var mjög óánægð með þessa þjónustu  

• Leikskólinn verður að vera opinn á milli hátíða fyrir börn þeirra foreldra sem ekki eiga þess kost að taka sér frí 
frá vinnu. 

• Leyfa foreldrum að ráða sumarfríinu, eins og GBR gerir. 
• Mætti hafa skipulagsdag 2.jan þegar það er opið en ekki 3. jan eins og vaninn er. Annars mætti þá líka bjóða 

upp á að hafa hann gjaldlausann.  
• Mætti vera val hvort að barn mæti i leikskólann eða ekki þar sem að foreldrar raða oft ekki hvort að það sjálft 

geti verið i fríi frá vinnu þessa daga og hafa kannski ekki aðgang af pössun, einnig að ef barnið er i fríi að gjöld 
felli niður þa daga.  

• Meiriháttar ef það er mögulegt að hafa opið á milli jóla á nýárs. Ég tel það gott fyrir börn sem t.d eiga 
foreldra í vinnu á þessum tíma, halda ekki upp á jól eða vilja einfaldlega halda rútínunni. Krakkarnir hittast og 
kennararnir fá aukapening í vasann á sama tíma. Mér finnst gott að geta valið og merkt við hvort og þá hvaða 
daga barnið myndi mæta í leikskólann á þessu tímabili. Betri yfirsýn og allir ánægðir myndi ég halda. 

• Mér fannst nánast ætlast til þess að barnið væri í fríi þessa daga, amk. gengið á eftir því að við myndum 
ákveða með miklum fyrirvara og talað um að nánast engin börn væru á leikskólanum þessa daga. Við vildum 
þá ekki vera einu foreldrarnir sem gátu ekki haft barnið í fríi þessa daga svo ein amman tók sér frí frá vinnu. 
Fyndist eðlilegast að hafa leikskólann opinn þessa daga. Nógu erfitt fyrir vinnandi foreldra að redda 
sumarfríinu á vinsælasta tímabilinu (geta ekki valið hvenær barnið fer í frí) og taka frí á starfsdögum yfir árið.  

• Mér fannst þetta frábært framtak hjá Hafnarfjarðarbæ, allir hafa gott að geta tekið aðeins meira í jólafrí bæði 
krakkarnir og starfsfólk leikskólanna.  

• Mér fannst þetta fyrirkomulag eins og var núna síðast mjög jákvætt fyrir mig og mína fjölskyldu og frábært 
framtak 

• Mér finnst að leikskólakennarar eigi skilið að vera í fríi milli jóla og nýárs. Börnin hafa líka gott af því. 
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• Mér finnst að leikskólinn verði að vera opinn á milli jóla- og nýárs vegna þess að það eru alls ekki allir 
foreldrar sem að hafa tök á því að vera í fríi á þessum tíma.  

• Mér finnst að þeir ættu að vera opnir og gera eins og fyrir jól 2018, að biðja foreldra um að láta vita fyrir fram 
hvort barnið komi eða ekki. Fella þá niður gjald fyrir þau börn, þá daga, sem ákveðið er fyrir fram að vera í 
fríi.  

• Mér finnst afar mikilvægt að leikskólabörn fái jólafrí eins og börn í grunnskóla 
• Mér finnst frábært að foreldrar geti valið um hvort barnið sé í fríi þessa daga og frábær hvati frá 

Hafnarfjarðarbæ að þurfa ekki að greiða fyrir þá daga sem barnið er í fríi. Með því að fella niður gjöld þessa 
daga er bærinn að styðja við þá foreldra sem hafa tök á því að hafa barnið sitt heima og auka samveru stundir 
barns og foreldra. Hinsvegar eru ekki allir sem eru þannig staddir að geta tekið auka frídag og því væri 
óábyrgt og "classist" af bænum að loka leikskólanum þessa daga. Bærinn þarf að taka tillit til lægstu stétta 
samfélagsins og vinna út frá þeim, ekki hærri stéttum sem hafa önnur forréttindi fram yfir lægri stéttir.  

• Mér finnst frábært að það sé hægt að bjóða upp á að hafa skólann opinn a þessum dögum, þar sem atvinna 
foreldra er mismunandi. Ég var með barnið mitt í fríi í ár vegna þess að ég hafði tök á því en árið áður gat ég 
ekki fengið frí í vinnu og þurfti að nota leikskólann og það er bara frábært mál. Ég myndi ekki vera ósátt ef ég 
þyrfti að borga fyrir þessa frídaga. 

• Mér finnst gott að geta haft barnið heima í góðu jólafríi og gerði það vegna þess að ég hafði kost á því. Nú er 
ég í ferli að skipta um starf og veit því ekki hvernig það verður með næstu jólafrí, hvort að starfið sem ég fer í 
bjóði upp á þau fríðindi að geta verið í fríi með barninu mínu. Því finnst mér fyrirkomulagið eins og það var sl. 
jól/áramót mjög gott og fannst frábært að þurfa ekki að borga gjald fyrir frídagana.  

• Mér finnst gott fyrirkomulag að leikskólar séu lokaðir á þessum tíma og gott að vinnuveitendur sýni þessu 
einnig skilning ef foreldrar lenda í vandræðum.  

• Mér finnst mikilvægt að það sé hvati fyrir fólk til að taka sér frí til þess að vera með börnum sínum á milli jóla 
og nýárs, t.d. með því að fella niður gjöld þá daga sem barnið mætir ekki. Það er mikilvægt að börnin fái líka 
smá frí á milli anna.  

• Mér finnst mjög jákvætt ef bæði leikskólabörn, foreldrar þeirra og starfsfólk fái frí þessa daga. Ég veit hversu 
mikið álag fylgir því að vinna í leikskóla og finnst jákvætt ef Hafnarfjarðarbær getur komið til móts við 
starfsfólk, það dregur úr streitu og eykur starfsánægju. 

• Mér finnst verið að þrýsta á fólk að vera í fríi með barnið milli jóla og nýárs með þessum skilaboðum og 
gjaldfellingin virkar á mig einsog umbun Þetta er ekki til þess að létta undir samviskuna að hafa ekki tök á því 
með neinu móti að vera í fríi þessa daga 

• Mér finnst þetta frábært framtak og hefur mögulega fengið foreldra til að hugsa um það að barn þarf ekki að 
fara á leikskólann þessa daga, bara af því að það er opið (en foreldri/ar heima í fríi). Örugglega einhverjir sem 
hafa átt gæðastund með barninu sínu í staðinn með því að hafa það heima. Frábært að bjóða fólki upp á það 
að fella niður gjöldin þá daga sem barnið mætir ekki. 

• Mér finnst þetta frí milli jóla og nýjars frábært fyrirkomulag. Börn á þessum aldri þurfa þetta frí milli jóla og 
nýjárs í faðmi sinna helstu. Ekki spurning. Ef þetta fyrirkomulag hvetur foreldra til að taka sér frí eða að barn 
eyði degi með öðrum nánum fjölskyldumeðlimum eins og ömmum og öfum/frænkum og frændum eða hvað 
annað þá er það alltaf heilsubót bæði líkamlega og andlega fyrir barn á leikskólaaldri. Jólin er tíminn til að 
eyða stundum með fjölskyldu og vinum og fá smá hvíld á daglegu amstri hversdagsleikans. Þá sérstaklega 
fyrir börnin, búa til minningar og styrkja tengsl. 

• Mér fynnst þetta mjög fínt að hafa þetta sem val. Annars er þetta mjög dýrt að taka sér frí í vinnunni, því 
þetta munaði bara 3000 kr a leikskólagjöldunum mun dýrara að taka sér launalaust frí 😊 

• Mér hefur alltaf fundist börnin eiga rétt á smá fríi á þessum tíma og ég hef alltaf haft mín börn í fríi þá  
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• Mér og þeim foreldrum sem ég hef rætt við, með börn í öðrum leikskólum líka, fannst með bréfi frá bænum 
foreldrar vera hálf þvingaðir til að hafa börnin heima á milli jóla og nýárs, þessu var einhvern veginn stillt upp 
að góðu foreldrarnir (sem auðvitað væru í miklum meirihluta) vildu eyða gæðastund með börnunum sínum á 
milli jóla og nýárs ... en vondu foreldrarnir sem sendu börnin í leikskólann vildu það ekki (og tækju þannig 
starfsfólk frá þeirra eigin börnum, sbr. bréf frá leikskólanum).  

• Mín skoðun er sú að það eigi bara að vera lokað, þessi börn þurfa líka frí eins og skóla krakkarnir. Sum fá 
aldrei frídag. 

• Mjög ánægð að leikskólinn var lokaður og gjöld felld niður 
• Mjög ánægð með fyrirkomulagið síðast  
• Mjög flott fyrirkomulag síðustu jól. Næsta skref væri að tækla sumarleyfin. Það væri svo frábært ef 

leikskólinn væri lokaður í 0-2 vikur og svo gætu foreldrar stjórnað sumarleyfi barnsins (fjórum vikum) að öllu 
eða að hluta til útfrá sínu sumarleyfi, ekki allir sem frá frí í júlí, hvað þá ár eftir ár. Þetta væri hægt að skrá og 
skipuleggja með margra mánaða fyrirvara og manna leikskólana útfrá því. Börn eiga skilið að fá gott sumarfrí 
með foreldrum sínum. Ég skora á Hafnarfjarðarbæ að skoða þessi mál.  

• Mjög hlynnt því að loka leikskólum milli jóla og nýárs. Það tíðkast annars staðar í skólakerfinu og enginn 
greinarmunur er að mínu mati á mikilvægi leikskóla og grunnskóla fyrir börnin mín. Að auki er þá tryggt 
samræmi milli skólastiga en meirihluta barna á væntanlega systkini á öðru skólastigi sem er þá í fríi hvort eð 
er.   

• Mjög mikilvægt er að foreldrar geti haft börn sín á leiksskólanum þessa daga þegar ekki er sjáflsagt að 
foreldrar geti tekið frí frá vinnu. 

• Nauðsynlegt að hafa val um að geta sent barnið í leikskólann því það hafa ekki allir foreldrar tök á að vera í 
fríi. Eina með fyrirkomulagið nú síðast er að fresturinn til að skrá barnið í frí er heldur langur, því það er ekki 
sjálfgefið að vinnuveitendur geti lofað foreldrum fríi með löngum fyrirvara eftir eðli starfsins. 

• Nei 
• Nei 
• Nei 
• Nei  
• Nei en mætti skoða sumarfríið mætti vera breytilegt eins og á öllum vinnustöðum 
• Nei, erum mjög ánægð með leikskólann og fannst þetta fyrirkomulag hjá Hafnafjarðabæ frábært.  Við 

hefðum samt sem áður haft barnið í fríi báða þessa daga þó við hefðum þurft að borga fyrir þessa daga, bara 
gleði að þurfa þess ekki. 

• No . Thanks 
• Öll börn eiga að fá eins langt jólafrí eins og hægt er. Dóttir mín var í 2 vikna fríi og við sáum að hún kom 

endurnærð til baka. 
• Preschool should be open at this Time because we paid for hole month.  Preschool should have lists ,like it 

was before and see how many kids will come and how many employees they need. 
• Samræma þjónustu milli skóla, leikskóla og frístundar milli jóla og nýárs. 
• Spurning um hálfa daga.  Man ekki eftir að hafa séð lokadagsetningu á skráningu. 
• Talað um að hafa leikskolann opinn eins og þörf er fyrir. Eg sæki barnið um 16:30 en var sagt 2 dögum fyrir jol 

að lokað yrði kl 16:00 sem hentaði mer mjög illa. Fyrir mer hefði att að vera tekið mark a þvi að eg þarf að fa 
vistun lengur en skil vel að folk þarf fri en alls ekki allir foreldrar i aðstöðu til að vera i frii eða hætta fyrr i 
vinnu milli jola og nys ars. Eins full margir postar um hverjir ætluðu að vera i frii og fannst manni næstum eins 
og það væri verra fyrir barnið mans ef maður þyrfti vistun. 
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• Væri fínt að fólk hefði lengri frest til að til að skila inn svörum um hvort barn geti verið í fríi þessa daga milli 
jóla og nýárs. Skila átti inn svörum 6 eða 7 vikum fyrir jól og fyrir fólk sem er í vaktavinnu er það mjög erfitt 
þar sem vaktaskýrslur eru ekki nema kannski 4-6 vikur fram í tímann. Mitt barn þurfti að vera skráð í 
leikskólann báða dagana vegna óvissu um vinnuna.  

• Væri í góðu lagi mín vegna að loka leikskólum á þessum tíma eins og gert er í grunnskólum.  
• Var ánægð með að geta haft barnið í fríi og fá gjöldin felld niður, en það getur staðið misjafnlega á milli ára 

og myndi henta illa að leikskólinn yrði lokaður. 
• Við erum heppin að geta tekið okkur frí milli jóla og nýjárs. En hinsvegar eru ekki allir foreldrar í stöðu til þess 

að vera í fríi með börnunum sínum. 
• Við höfðum ekki möguleika að hafa barnið í fríi. Ég skil mjög vel að bjóða fólki gjaldfellingu fyrir þá daga sem 

barnið er í fríi. Eg skil einnig vel að fólk sé spurt hvort það vilha láta barnið vera heima upp á að vita hvað 
margar manneskjur þurfa mæta til vinnu. En mín upplifun var ekki góð . Við fengum stanslaust pósta um 
þetta vorum spurð einnig í leikskólanum og okkur tilkynnt að enginn á hennar deild myndi vera í 
leikskólanum. Við hjónin upplifðum þrýsting að vera með barnið heima. Sumir hafa ekki þann kost að vera í 
fríi milli jóla og nýárs og mér finnst að starfsmenn þurfi að virða það. 

• Við vorum mjög ósátt með hvernig var staðið að þessu síðast. Það er sagt að það sé opið en hringt tvisvar til 
þess að láta vita að ekki verði neinn starfsmaður sem barnið þekki og hvort við viljum örugglega hafa barnið í 
leikskólanum. Eiginlega þrýst í þá áttina. Endaði svo á að barnið var heima en við borguðum fullt gjald. Annað 
hvort hafa bara lokað eða hafa starfsemina almennilega. 

• Vil þó hafa kost á þvi að mæta með barn/börn ef plön breytast. T.d var maðurinn minn í vinnunni og ég var 
veik yfir þessa daga. Þá hefði verið betra að geta farið með börnin min i leikskólan þá daga.   

• Vinn sjálf og leikskóla, gott að taka það framm að þessa daga milli jóla og nýárs er þetta nær eingöngu gæsla, 
engin dagskrá í gangi eins og venjulega og oft þó nokkur börn í fríi. 

• Virkilega ánægð með þetta fyrirkomulag  
• Vissulega er viðvera með börnum mikilvæg og þá einna helst á þessum tíma árs. Þó ég sjálf hafi ávallt haft tök 

á því að hafa barnið mitt í fríi milli jóla og nýjárs og ekki þurft að nýta mér leikskólan á þeim tíma geri ég mér 
samt sem áður grein fyrir því að flest fólk þarf að mæta til vinnu (og ég sjálf síðar meir, en er nú í námi). Þetta 
eru einfaldlega almennir virkir dagar og fólki gert að mæta til vinnu á þessum dögum, m.a. foreldrum barna 
sem eru á leikskóla. 

• Það á að loka leikskólum á milli jóla og nýárs. Gefa starfsfólki frí eins og er gert í grunnskólum. Ég vil hvetja 
Hafnarfjarðarbæ í að vera leiðandi í þessum efnum. Ef Hafnarfjarðarbæ er alvara í að efla leikskóla bæjarins 
þá í guðanna bænum gerið eitthvað í kjaramálum og aðstöðumálum. Takið af skarið og setjið mikla peninga í 
þetta. Ef foreldrar þurfa að borga meira í leikskólagjöld þá endilega, bara ef peningarnir skila sér til 
leikskólanna. 

• Það ætti að hafa svona fyrirkomulag alla daga - bara greiða fyrir þær klst. sem barnið er á leikskólanum, 
stimplað inn og út. 

• Það er gott að hafa færi á að senda barnið í leikskóla ef þess er þörf, mér finst alveg eðlilegt að borga 
aukalega fyrir það. 

• Það er kannski auðvelt fyrir fólk að redda 2 dögum er erfitt þegar það er lengra frí og getur sett foreldra í 
erfiða stöðu að loka alveg en það má bjóða uppá að veita frí svo starfsmenn geti skipt með sér dögum. En 
þetta hefur líklega mest áhrif á tekjuminni hópa þvi þau geta síður tekið sér frí. En mjög jákvætt að reyna 
veita starfsfólki frí eins og unnt er .  

• Það skiptir svosem ekki miklu máli fyrir mig sem foreldri, ég mun alltaf kjósa að hafa barnið hjá mér milli jóla 
og nýárs. Frábært samt fyrir foreldra að hafa val, því sumir geta hreinlega ekki verið heima vegna vinnu :-)  
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• Það væri mjög gott að hafa val um hvort barnið sé í vistun þessa daga eða ekki og frábært ef gjald er fellt 
niður fyrir þá daga sem barnið er ekki í skólanum  

• Það verður að taka tillit til þeirra foreldra sem að geta ekki tekið frí og það væri afturhvarf í þjónustu bæjarins 
að ætla að loka leikskólanum. Frekar ætti að reyna að veita foreldrum meira frelsi til að ákvarða jóla- og 
sumarfrí. 

• Það vildi svo til að það var auðvelt fyrir annað okkar að vera í fríi milli jóla og nýárs, en ég get alveg ímyndað 
mér að það komi upp sú aðstaða milli jóla og nýárs að það verði erfitt. Þess vegna er ég mótfallinn því að loka 
leikskólanum alfarið milli jóla og nýárs. 

• Þarf að passa að þeir sem hafa ekki tök á að vera í fríi milli jóla og nýárs hafi stað fyrir börnin. Annað gæti 
valdið mikilli streitu fyrir heimilið. 

• Þó ađ viđ höfum getađ notiđ jólafrís þessa 2 daga í þetta sinn er alls ekki víst ađ þađ gerist aftur og þađ eru 
ekki nálægt því allir svo heppnir. Ađ þurfa ekki ađ greiđa fyrir frídagana er frábært fyrirkomulag en aftur á 
móti yrđu margir í vandræđum ef ákveđiđ er ađ loka, þađ er ekki hlaupiđ ađ því ađ pössun á þessum tíma og 
erfitt fyrir marga ađ eyđa frídögum á þessum dögum til viđbótar viđ starfsdagana. 

• Þurfti að skrá fríið of snemma og engin leið fyrir mig að vita hvort verkefnastaða á vinnustað myndi leyfa 
frítöku 


